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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• สนามบนิเสียมราฐ-อังกอร ์ตัง้เป้าต้อนรับนักทอ่งเทีย่ว 12 ล้านคน ภายในปี 2040 

• นักลงทุนจนีจ่อลงทุนจัดตัง้โรงงานผลิตยางรถยนตม์ูลค่า 500 ล้านดอลลาร ์ในกัมพูชา 

• สปป.ลาว วางแผนปราบปราม ‘บริษัท Crypto ทีไ่ม่ปฏบิัตติามข้อกาํหนด’ 

• การค้าสปป.ลาว-รัสเซีย มองเหน็ความหวังในการเตบิโต แม้ปัจจุบันจะซบเซาลง 

• เส้นทางส่งออก พะโม-ลแวแจ สร้างความเสียหายใหก้ับการขนส่งแตงโมไปยังประเทศจนี 

• ราคาหวัหอมลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยอาศัยอุปสงคใ์นประเทศเพยีงอย่างเดยีว 

• ‘เวียดนาม’ ตัง้เป้า GDP ปี 67 โต 6-6.5%  

• ‘ส่งออกข้าวเวียดนาม’ ปี 67 ทะลุ 7-8 ล้านตัน 

• "เศรษฐา" หารือนายกฯญี่ปุ่ น ส่งเสริมหุน้ส่วนทางยุทธศาสตรร์อบด้าน พร้อมชวนร่วมลงทุน Landbridge 
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สนามบินเสยีมราฐ-อังกอร ตั้งเปาตอนรับ

นักทองเท่ียว 12 ลานคน ภายในป 2040 
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ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร ์(SAI) ตั้งเป้าให้

การตอ้นรบันักท่องเท่ียว 12 ลา้นคน ภายในปี 2040 โดยท่า

อากาศยานดงักลา่วมีท่าเทียบเครื่องบินในปัจจบุนั 38 ท่าเทียบ 

สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดร้าว 7 ลา้นคนต่อปี ซึ่งคาดว่าจะ

เพิ่มขึน้เป็น 12 ลา้นคนในปี 2040 ขณะท่ีปริมาณการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศต่อปีอยู่ท่ี 10,000 ตนัต่อปี และจะเพิ่มขึน้เป็น 

26,000 ตันต่อปี หลังจากทางการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ภายในสนามบินแลว้เสร็จ โดยสนามบิน SAI ตั้งอยู่ห่างจาก

สนามบินเสียมราฐประมาณ 35 ไมล ์ห่างจากนครวดัเพียง 10 

นาที หากเดินทางดว้ยรถยนต ์ซึ่งปัจจุบนัมีสายการบิน 8 แห่ง 

ใหบ้รกิารเช่ือมการเดินทางมายงัสนามบินดงักลา่ว 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/501392258/new-

siem-reap-airport-eyes-12-million-flyers-by-2040/ 

 

 นักลงทุนจนีจ่อลงทุนจัดตัง้โรงงานผลิตยางรถยนต์

มูลค่า 500 ล้านดอลลาร ์ในกัมพูชา 
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นกัลงทนุจีนเขา้ลงทนุจดัตัง้โรงงานผลิตยางรถยนตม์ลูคา่ 500 

ลา้นดอลลาร ์โดยนับเป็นโรงงานผลิตยางรถยนตแ์ห่งท่ี 4 ใน

กัมพูชา หลังจากสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) อนุมัติ

โครงการลงทุนดงักล่าว ดา้นนายกฯ ฮุน มาเน็ต กล่าวเสริมว่า

การมีโรงงานผลิตยางรถยนตภ์ายในประเทศจะเป็นสว่นช่วยให้

ภาคเกษตรกรรม อย่างในฝ่ังของเกษตรกรผูเ้พาะปลกูยางพารา

ในกัมพูชา ไม่จาํเป็นตอ้งส่งออกยางไปยังตลาดต่างประเทศ

เ น่ื อ ง จ า ก นํา ม า เ ป็ น วัต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ย า ง ร ถ ย น ต์

ภายในประเทศ รวมถึงนายกฯ ยงัไดข้อใหส้ถาบนัซึ่งเก่ียวขอ้ง

กับภาคเอกชน และสมาคมยางกัมพูชา จัดทาํกลไกประสาน

การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและปัญหาการเพาะปลูก เพื่อให้

แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานการผลิตยางรถยนต์ภายในประเทศ

กัมพูชาจะสมบูรณ์แบบ สาํหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี ้ 

กัมพูชาส่งออกยางแห้งปริมาณกว่า 242,304 ตัน ส่วนใหญ่

ส่งออกไปยงัมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร ์และจีน สรา้งรายได้

เข้าประเทศราว 320 ล้านดอลลาร์ ตามการรายงานของ 

General Directorate of Rubber (GDR) ปัจจบุนักมัพชูามีสวน

ยางพาราครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมด 404,578 เฮกตาร ์ซึ่งรอ้ยละ 

78 ของพืน้ท่ีพรอ้มท่ีจะใหผ้ลผลิตนํา้ยางดิบ 

ท่ีมา : 

https://www.khmertimeskh.com/501392268/cambodia-to-

get-500m-chinese-tyre-factory/ 
 

 สปป.ลาว วางแผนปราบปราม ‘บริษัท Crypto  

ทีไ่ม่ปฏบิัตติามข้อกาํหนด’ 
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รัฐบาล สปป.ลาว ประกาศแผนการท่ีจะดําเนินการอย่าง

เขม้งวดกบับริษัทคริปโตท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคา้สกลุเงินดิจิทลั การดาํเนินการนีจ้ะถกูบงัคบัใชก้บับรษัิท 

15 แห่ง ท่ีไดร้บัอนญุาตเริม่ตน้ธุรกิจสินทรพัยดิ์จิทลัท่ีครอบคลมุ

การขุดและการคา้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งสองแห่งในนั้นไม่มีความ

คืบหนา้ในการดาํเนินธุรกิจและอีกหลายแห่งล่าชา้ในการชาํระ

ค่าธรรมเนียมใหก้บัรฐับาล โดยค่าธรรมเนียมคงคา้งในปัจจบุนั

มีมูลค่ารวม 20 ลา้นดอลลารส์หรฐั รฐับาลถือว่าการชาํระเงิน

ล่าชา้เกิดจากการเส่ือมราคาของมลูค่าสกุลเงินดิจิทลั เพื่อเป็น

การตอบสนอง นายกรฐัมนตรี โสเนชยั สีพนัโดน ไดป้ระกาศใน

ระหวา่งการประชมุสามญัสมยัสามญัครัง้ท่ี 6 วา่รฐับาลไดเ้ลือก

ท่ีจะลดค่าธรรมเนียมคงคา้งลง 50% ทัง้นี ้รฐับาลไดก้ลา่วเตือน

ว่าจะระงบัและปรบั รวมถึงเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทคริป

โตท่ีไม่ไดจ้่ายค่าธรรมเนียม ตัวอย่างการลงโทษท่ีเกิดขึน้เม่ือ

เดือนสิงหาคม Electricite du Laos (EDL) รัฐวิสาหกิจด้าน

พลงังานไฟฟ้าของรฐับาลไดป้ระกาว่าจะไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า

ใหก้บัการขดุครปิโตในประเทศลาวอีกต่อไป สาเหตหุลกัมาจาก

หนีท่ี้เพิ่มขึน้จากธุรกิจการขดุครปิโต 

ท่ีมา :  https://laotiantimes.com/2023/11/15/laos-plans-

crackdown-on-non-compliant-crypto-firms/
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การค้าสปป.ลาว-รัสเซีย มองเหน็ความหวังใน

การเตบิโต แม้ปัจจุบันจะซบเซาลง
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การค้าระหว่าง สปป.ลาว-รัสเซีย หดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด 

นับตั้งแต่รสัเซียเริ่มทาํสงครามกับยูเครนเม่ือตน้ปี 2565 การ

ชะลอตัวนี ้ท ําให้เกิดความกังวลเก่ียวกับความมั่ นคงของ

ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ท่ามกลางการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองทั่วโลก ตามรายงานของ Russia 

Briefing การคา้ระหว่างทัง้สองประเทศในเดือนมกราคม 2566 

มีมูลค่า 312,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึน้ 83.2% จากช่วง

เดียวกันของปีท่ีแลว้ การนาํเข้าจากรัสเซียไปยังลาวมีมูลค่า

เพียง 118,000 ดอลลารส์หรฐั ในขณะท่ีการสง่ออกไปยงัรสัเซีย

มีมลูคา่ 194,000 ดอลลารส์หรฐั ลดลง 88% จากเดือนมกราคม 

2565 อย่างไรก็ตาม รายงานการเปล่ียนแปลงทางการคา้และ

การลงทุนประจาํปี 2023/24 ไดใ้หข้อ้มูลเชิงบวกบางประการ

สาํหรบัการเพิ่มขึน้ของการคา้ระหว่างลาวกับรสัเซีย เน่ืองจาก

รถไฟลาว-จีน กลายเป็นความจริงในระดับภูมิภาคและการ

คา้ขายระหว่างรสัเซียและจีนก็เติบโต จึงมีความเช่ือร่วมกันว่า

การเข้าถึงตลาดรัสเซียและลาวจะราบรื่นยิ่งขึน้ คาดว่าจะ

ประกาศแนวโน้มการคา้ทวิภาคีระหว่างสองประเทศท่ีสูงขึน้ 

ทัง้นี ้ลาวนาํเขา้สินคา้จากรสัเซียส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ไม ้ผลิตภณัฑ์

เย่ือกระดาษและกระดาษ อปุกรณเ์ครื่องจกัร ยานพาหนะ และ

ผลิตภัณฑเ์คมี ในขณะท่ีสินคา้ส่งออกส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ส่ิงทอ 

อาหาร และวตัถดิุบทางการเกษตร 

ท่ีมา :  https://laotiantimes.com/2023/11/15/laos-russia-

bilateral-trade-sees-hope-for-growth-despite-current-dip/
 

เส้นทางส่งออก พะโม-ลแวแจ สร้างความเสียหาย

ใหกั้บการขนส่งแตงโมไปยังประเทศจนี
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เสน้ทางส่งออกแตงโมของเมียนมารไ์ปยังจีนไดเ้ปล่ียนมาใช้

เสน้ทางมณัฑะเลย-์รฐัฉาน (เหนือ) -เชียงตงุ-เมืองลา ท่ามกลาง

ปัญหาการคา้ท่ีชายแดนมเูซ ซึ่งการปิดชายแดนมเูซ ส่งผลใหผู้้

ส่งออกแตงโมบางรายต้องย้ายไปยังเส้นทางพะโม-ลแวแจ 

อย่างไรก็ดี ตัง้แต่ปี 2021 เกิดขอ้จาํกดัเก่ียวกบัโควิด-19 ทาํให้

การส่งออกแตงโมและแตงไทยของเมียนมารไ์ปยังจีนยากขึน้ 

เ น่ืองจากระเบียบศุลกากรจีนเข้มงวดมากขึ ้น และมีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายในจีน ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการขนส่ง

และเกิดความเสียหายตอ่คณุภาพแตงโม ในขณะท่ีจีนซึง่ถือเป็น

ตลาดหลกัของเมียนมารใ์นการสง่ออกแตงโมง จากรายงานเม่ือ

ตน้เดือนกมุภาพนัธท่ี์ผ่านมา มีเพียงรถบรรทกุนบัเป็นสดัสว่น 1 

ใน 5 คันเท่านั้นท่ี สามารถข้ามไปเพื่อส่งสินค้าได้ ส่งผลให้

แตงโมถูกจําหน่ายหมดคลังทางฝ่ังจีน ในขณะท่ีรถบรรทุก

มากกว่า 500 คนัเขา้คิวรอขนส่งในฝ่ังเมียนมาร ์ทาํใหผู้ค้า้ของ

เมียนมารจ์าํเป็นต้องคาํนึงถึงเวลาในการจัดส่ง ราคา และ

ความสามารถในการทาํกาํไร เน่ืองจากแตงโมเป็นผลไมท่ี้เน่า

เ สี ย ง่ า ย  ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ก็ พ ย า ย า ม สํา ร ว จ ต ล า ด ใ ห ม่

นอกเหนือจากประเทศจีน  

ท่ีมา : https://www.gnlm.com.mm/bhamo-lweje-export-

route-damages-watermelon-shipments-to-china/ 

 
ราคาหวัหอมลดลงตามการเปล่ียนแปลงของ

ตลาดโดยอาศัยอุปสงคใ์นประเทศ 

เพยีงอย่างเดยีว
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ตลาดหัวหอมตอ้งพึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากไม่มีตลาดต่างประเทศในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 

นอกจากนี ้ยงัมีหวัหอมจากฤดมูรสมุท่ีกาํลงัจะเขา้สู่ตลาดย่าง

กุง้เพิ่มเติมอีกในเรว็ๆ นี ้อย่างไรก็ดี สต็อกหวัหอมขนาดใหญ่ใน

บางภมูิภาคอาจทาํใหร้าคาหวัหอมปรบัลดลงอีก ดา้นผูค้า้จาก

พืน้ท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้ากล่าวว่า ระหว่างวันท่ี 6 ถึง 11 

พฤศจิกายน ตลาดในย่างกุ้งมีอุปทานหัวหอมวันละกว่า 

150,000 viss และเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน หวัหอมประมาณ 

90,000 หวั ไหลเขา้สูต่ลาดย่างกุง้ ทาํใหร้าคาหวัหอมฤดรูอ้นจงึ

ลดลงเหลือ 2,300-3,700 จ๊าดต่อหวั ขึน้อยู่กับขนาดและพืน้ท่ี

การผลิต ราคาแสดงใหเ้ห็นการลดลง 200-400 จ๊าดตอ่viss เม่ือ

เทียบกับราค  าของสัปดาห์ก่อน หากเทียบกับในช่วงเวลา

AiTi  l สรุปข่าวเดน่>>2 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

เดียวกันของปีท่ีแลว้ ราคาหัวหอมแตะระดับสูงสุดท่ี 3,400-

4,300 จ๊าดตอ่viss  

ท่ีมา : https://www.gnlm.com.mm/onion-prices-decrease-

as-market-shifts-to-solely-rely-on-domestic-demand/ 
 

‘เวียดนาม’ ตัง้เป้า GDP ปี 67 โต 6-6.5% 
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สมัชชาแห่งชาติเวียดนาม (NA) ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโต

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนาม อยู่ท่ี

กรอบ 6-6.5% และรายไดต้่อหวัอยู่ท่ี 4,700-4,7300 ดอลลาร์

สหรฐั ในปี 2567 แต่ว่ารฐับาลเวียดนามจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนิน

มาตรการต่างๆ เพื่อผลักดันใหบ้รรลุเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี ้

นาย หว ูฮง่ ทานห ์ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจของสมชัชา

แห่งชาติ กล่าวระหว่างการประชมุว่าสมาชิกสภาผูแ้ทนมีความ

กังวลถึงเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศท่ีตั้งเป้า 

6.0-6.5% ซึ่งอยู่ในระดบัสูง และยงัไดแ้นะนาํใหล้ดเป้าหมาย

ท่ีตัง้ไว ้5-6% นอกจากนี ้Shanaka Peiris หวัหนา้ศนูยว์ิเคราะห์

เศรษฐกิจประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของ IMF กล่าวว่า

เวียดนามเผชิญกับความยากลาํบากจากภาวะการส่งออก 

อสงัหาริมทรพัย ์และการเงิน อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจเวียดนามอยู่

ในช่วงฟ้ืนตวัดีขึน้ 

ท่ีมา : https://vietnamnews.vn/economy/1636547/2024-

gdp-target-of-6-6-5-per-cent-feasible-experts.html 

 
‘ส่งออกข้าวเวียดนาม’ ปี 67  

ทะลุ 7-8 ล้านตัน
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นายเล มิน ฮวาน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนา

ชนบทของเวียดนาม กลา่วในท่ีประชมุรฐัสภาว่าการสง่ออกขา้ว

ของเวียดนามในปีนี ้จะอยู่ท่ีราว 7-8 ลา้นตนั หลงัจากท่ีจดัสรร

ขา้วไวเ้พียงพอเพื่อรบัมือกับความมั่งคงทางอาหาร ในขณะท่ี

ระบบชลประทานของประเทศ จะช่วยใหเ้กษตรกรสามารถผลิต

ขา้วไดต้ลอดทัง้ปีในบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํา้โขง 

นอกจากนี ้การสง่ออกขา้วของเวียดนามในช่วง 7 เดือนแรกของ

ปีนี ้อยู่ท่ี 4.89 ลา้นตนั เพิ่มขึน้ 21% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

ท่ีมา : https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-

news/2023/08/15/vietnam-has-7-to-8-million-tonnes-of-

rice-for-export-this-year-minister 
 

"เศรษฐา" หารือนายกฯญี่ปุ่น ส่งเสริมหุน้ส่วน

ทางยุทธศาสตรร์อบด้าน พร้อมชวนร่วมลงทนุ 

Landbridge 
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นายเศรษฐา ทวี สิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั พบหารือทวิภาคีกบันายคิชิดะ ฟูมิโอะ (H.E. 

Mr. Kishida Fumio) นายกรฐัมนตรญ่ีีปุ่ น ในโอกาสเดินทางเขา้

ร่วมการประชมุผูน้าํเขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ท่ี 30 เม่ือวนัท่ี 15 

พ.ย.66 เวลา 15.00 น. (ตามเวลาทอ้งถ่ินนครซานฟรานซิสโก 

ซึง่ชา้กวา่ไทย 15 ชั่วโมง) ณ โรงแรมนิกโก ซานฟรานซิสโก นาย

เศรษฐา ยํา้ถึงความพรอ้มของไทยท่ีจะร่วมมือกับญ่ีปุ่ น เพื่อ

ส่งเสริมหุน้ส่วนทางยุทธศาสตรอ์ย่างรอบดา้นใหเ้กิดประโยชน์

ต่อประชาชนและภูมิภาค ทั้งนีร้ฐับาลไทยใหค้วามสาํคัญกับ

การฟ้ืนฟูและกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ ความร่วมมือ

ดา้นเศรษฐกิจท่ีเขม้แข็งกบัญ่ีปุ่ น และนายกฯ พรอ้มเขา้รว่มการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน - ญ่ีปุ่ น สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan 

Commemorative Summit) ในเดือนหนา้ และหวงัวา่จะไดเ้ยือน

ญ่ีปุ่ นอย่างเป็นทางการในโอกาสแรก ดา้นนายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ น

กล่าวยินดีท่ีไดพ้บหารือกบันายกฯ ในวนันี ้แสดงความยินดีกับ

การเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  ญ่ีปุ่ นพร้อมกระชับ

ความสมัพันธ์ใหแ้น่นแฟ้นยิ่งขึน้ สานต่อความร่วมมือท่ีสนใจ

ร่วมกัน ซึ่งโอกาสนี ้นายกฯ ญ่ีปุ่ นยังได้กล่าวขอให้ไทยช่วย

อาํนวยความสะดวกในการเขา้ไปลงทุนในประเทศไทย อาทิ 

การยกเวน้การตรวจลงตราเพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจแก่

นักธุรกิจ อย่างไรก็ดี นายเศรษฐา ยืนยันว่าไทยพร้อมดูแล

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปญ่ีปุ่ นในไทยในช่วงการ

เปล่ียนผ่าน ควบคู่กับการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม EV เพื่อให้

ไทยเป็นศูนยก์ลางช่วงสุดทา้ยของการผลิตยานยนตส์ันดาป  
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ซึ่งไดม้อบใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งศึกษาแนวทาง โดยหารือกบั

ภาคเอกชนญ่ีปุ่ นโดยตรง พรอ้มกันนี ้นายกรฐัมาตรีของญ่ีปุ่ น 

ไดก้ล่าวเชิญนายกฯ ไทย เขา้ร่วมการประชุม ASEAN-Japan 

Commemorative Summit เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง 

ทางพลังงานควบคู่กับการเปล่ียนผ่านด้านพลังงาน เพื่อให้

ภูมิภาคก้าวเข้าสู่สังคมปลอดคารบ์อน ซึ่งไทยพรอ้มร่วมมือ

ภายใตข้อ้รเิริม่ Asia Zero Emission Community (AZEC) ของ

ญ่ีปุ่ นท่ีสอดรบักบัแนวทางของไทย ทัง้นี ้ไทยมุ่งเนน้เปิดโอกาส

เศรษฐกิจใหม่ๆอาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล นวัตกรรม เศรษฐกิจสี

เขียว รวมทัง้เปิดกวา้งในการเจรจาความตกลงการคา้เสรีท่ีมี

มาตรฐานสูง  โดยไทยมี โครงการ  Landbridge เพื่ อ เ ป็น

เครื่องยนต์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจตัวใหม่ จึงอยากเชิญญ่ีปุ่ น

มาร่วมมือในโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของไทย ญ่ีปุ่ น และภมูิภาค โดยนายกฯ ยํา้ว่ารฐับาล

ไทยจะอาํนวยความสะดวกใหภ้าคเอกชนอย่างเต็มท่ี 

ท่ีมา: https://siamrath.co.th/n/492965 
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